

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สมาน รัตนวัน	
๒	นายสวาท หงษ์อินทร์	ส.อบต.ไผ่ ม.๓	สวาท หงษ์อินทร์	ประธานสภา
๓	นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ศิลป์ชัย แว่นแก้ว	
๔	นายบรรจง หินกอง	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	บรรจง หินกอง	
๕	นายทองสุรย์ จันทพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๙	ทองสุรย์ จันทพันธ์	
๖	นายทองพูล จันทพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	ทองพูล จันทพันธ์	
๗	นายถาวร แว่นแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๕	ถาวร แว่นแก้ว	
๘	นายบุญชัย นนทวงษ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	บุญชัย นนทวงษ์	
๙	นายอิสระ บัวส่อง	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	อิสระ บัวส่อง	
๑๐	นายทองสา เสนานนท์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	ทองสา เสนานนท์	รองประธานสภา
๑๑	นางเบญญาภา รัตนะวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๒	เบญญาภา รัตนะวัน	เลขานุการสภาฯ
๑๒	นายอุดม ภูงา	ส.อบต.ไผ่ ม.๖	อุดม ภูงา	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสวัสดิ์ จันทพันธ์	นายก อบต.ไผ่	สวัสดิ์ จันทพันธ์	
๒	น.ส.อินทราภรณ์ คำแสน	ผอ.กองการศึกษาฯ	อินทราภรณ์ คำแสน	
๓	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผอ.กองคลัง	นัทธมน สุภาพ	
๔	นายสมศักดิ์ นนทวงษ์	รองนายก อบต.ไผ่	สมศักดิ์ นนทวงษ์	
๕	นายเอกสิทธิ์ รัตนวัน	เลขาฯนายก อบต.ไผ่	เอกสิทธิ์ รัตนวัน	
๖	นายกฤษณ์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	กฤษณ์ รัตนวัน	
๗	นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย	จพง.การประปา	ชัยฤทธิ์ วินทะไชย	
๘	นางปวันรัตน์ อัครบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ปวันรัตน์ อัครบุตร	
๙	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด	สุดาพร อำไพ	
๑๐	นายธีระศักดิ์ พรรษา	นักวิเคราะห์ฯ	ธีระศักดิ์ พรรษา	

๑๑	นายอาเทน นนทวงษ์	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	อาเทน นนทวงษ์	
๑๒	นายประกาศิต ชันระชัย	นายช่างโยธา	ประกาศิต ชันระชัย	
๑๓	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	

ผู้มาประชุม

๑๒ คน

/ผู้มาประชุม...

ลาประชุม

- คน

ขาดประชุม

- คน

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จุฑฐุเทียนหน้าโต๊ะหมู่ และสวดมนต์ไหว้พระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

เรียนท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งระบาดอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ชุมชนมีการระบาดมีผู้ติดเชื้อ และต้องกักตัว จึงขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวัง ปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อีกเรื่อง คือในช่วงนี้สืบเนื่องจากการระบาดของโรคดังกล่าว และเป็นช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียน สถานการณ์เช่นนี้เด็กนักเรียนจะไม่ได้เดินทางไปหาผู้ปกครอง จึงขอให้ทุกท่านได้เฝ้าระวังในการจมน้ำของลูกหลาน ซึ่งมีเหตุการณ์ตำบลข้างเคียงให้เป็นอุทธานรณ ซึ่งแต่ก่อนเคยมีโครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ แต่ก็เงียบไป จึงขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเอาใจใส่ เฝ้าระวังลูกหลานของเราด้วยนะคะ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา

กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ละเอียด

ประธานสภาฯ เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทั้งสิ้น ๑๒	/มติที่ประชุม...
รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

นายธีระศักดิ์ พรรษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ในห้วงเวลาที่ต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในช่วงเดือนธันวาคม นั้น เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงไม่สามารถรายงานผลแผนพัฒนาฯ ของปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาได้ จึงมีความจำเป็นต้องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมนี้ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ไปพร้อมๆกัน ถ้าหากมีข้อสงสัยให้ยกมือถาม

ประธานสภา ขอเรียนถามเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว อุทยานที่ว่าการอำเภอราชสีไศล งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ทำไม่เบิกจ่าย ๔๕,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงด้วยครับ

น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในการจัดงานแข่งเรือยาวของอำเภอราชสีไศล ซึ่งได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะที่ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ทางอำเภอราชสีไศลได้แจ้งขออุดหนุนเพิ่มเป็น ๔๕,๐๐๐ บาท ทุกแห่ง จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบ /เงินอุดหนุน... ๔๕,๐๐๐ บาท ทุกแห่ง

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา จากการพิจารณาจากเอกสารรายงานผลการติดตามฯ เปรียบเทียบงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปีจะตั้งงบประมาณไว้ที่ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีการเบิกจ่ายประมาณ ๑ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเบิกจ่ายไป ประมาณ ๑๓ ล้านบาท ซึ่งแตกต่างกันมาก ในคณะบริหารชุดนี้ จึงขอฝากให้ท่านได้ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้กับชุมชนอย่างเต็มที่

นางสุดาพร อำไพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตามที่ท่านสมาชิก ได้อภิปรายนั้น ตามรายงานผลการติดตามฯ นั้นเป็นการตั้งงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานตั้งงบประมาณไว้ที่ ประมาณ ๑๓ ล้านบาทนั้น แต่ทางรัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณมาไม่เต็มที่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ส่วนด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น เป็นรายจ่ายประจำที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก ทั้งเงินอุดหนุน

อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ในปีงบประมาณนี้ จะพยายามให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มากที่สุด

นายอิสระ บัวส่อง เรียนท่านประธานสภา ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เป็นการใช้จ่ายหรือดำเนินโครงการอย่างไร

นางสุตาพร อำไพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในงบประมาณด้านยาเสพติดนั้นตามแผนที่
นักวิเคราะห์ได้รายงาน เป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
ผู้ดำเนินการ ซึ่ง อปท.ทุกแห่งต้องอุดหนุนให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ แห่งละ
๕,๐๐๐ บาท

นายกฤษฎ์ รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอสอบถาม
เกี่ยวกับการขุดลอกคลองระบายน้ำเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ ที่ขุดดินมา
กองไว้ แต่ยังไม่มีการลงท่อระบายน้ำ พิจารณาจากแผนติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการ
ดำเนินการตามแผน ซึ่งขอถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามีแผนการดำเนินการลงท่อระบายน้ำ
หรือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

นายสุนทร แสงไสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในเรื่องการขุดลอกระบายน้ำใน
หมู่บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ นั้นสืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ได้รับร้องร้อง
ทุกข์จากนายอำคา ผ่าโผน ราษฎร หมู่ที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนของตน ในเวลาที่มีฝนตกหนักซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงร้องทุกข์ไป
หลายหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการขุดลอก
ระบายน้ำลงสู่ทุ่งนา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลดีที่สุด และผู้ร้องก็ได้รับ /ระบายน้ำ...
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในขณะนั้น จึงยังไม่ได้
แก้ไขปัญหาก่อนมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในแนวทางแก้ไขจึงเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
ชุดนี้ที่จะต้องหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข ขอเรียนข้อมูลให้ที่ประชุมได้ทราบครับ

ประธานสภา มีท่านใดที่จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมเป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๒ การจัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และการเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พ.ศ.๒๕๖๔ “นครลำดวนเกมส์ (กองการศึกษา)”

นายสุนทร แสงไสย์ เรียนท่านประธานสภา ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) แต่ในห้วงเวลาดังกล่าวมีการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้เลื่อนมาจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๕ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางอำเภอราษีไศล ได้รับมอบไฟพระฤกษ์ ต่อจากอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ อบต.หัวช้าง แล้วมาเฉลิมฉลอง ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล ร่วมกับ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอศิลาลาด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ อำเภอขามเฒ่า และจะส่งต่อให้กับอำเภอเมือง ศรีสะเกษ ณ สะพานบ้านแก้ง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น

๓.๓ การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักปลัด)

นายสุนทร แสงไสย์ อำเภอราษีไศล แจ้งกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในเวลา ๑๔.๐๐น เสด็จมาถึงโรงเรียนราษีไศล โดยประทับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งพระองค์จะประทับอยู่หอสมุดฯ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. สำหรับผู้ที่เข้ารับเสด็จการแต่งกายชุดสีก็ากิแขนยาวสวมหมวก สวมหน้ากากอนามัย สีขาวสองชั้นและจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย สองเข็ม และแจ้งทางอำเภอราษีไศล ให้รับทราบเพื่อเตรียมด /อย่างน้อย... ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการอำเภอราษีไศล

(๑) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย คุ่มสุข	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน และบัตร ที่ทำการ ปกครองอำเภอรราชสีมา	๒๑ ก.พ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(๒) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	หมายเหตุ
๑	นายวรรณวิษ ด่านสมัคร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอ ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน และบัตร ที่ทำการ ปกครองอำเภอขุนยี่	๒๑ ก.พ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**๔.๑ ความเห็นขอรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕****ประธานสภาฯ**

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้แถลงญัตติขอโอนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ แถลงญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญครับ

นายก อบต.ไผ่

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อบต.ไผ่ ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้รับหนังสือจากประชาชนผู้ใช้น้ำประปา หมู่บ้าน บ้านคูสระหมู่ที่ ๕ โดยผู้ใช้น้ำได้จัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาโดยที่ประชุมประชาชน หมู่บ้านได้มีมติให้โอนการบริหารกิจการประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ บริหารจัดการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณาเห็นว่าการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในขณะนี้ทางชุมชน คูสระทั้ง ทั้ง ๓ หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆ พี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์ไม่เว้นแต่ละวัน ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่ในขณะนี้ขอแก้ไขปัญหาให้ทาง ชุมชนคูสระ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนที่ประสบมาเป็นเวลายาวนาน ในการขอโอนกิจการประปาของบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ มาอยู่ในการบริหารของ อบต.ไผ่ ทุกส่วนต้องช่วยกัน จึงได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

/นายสุนทร...

นายสุนทร แสงไสย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเห็นชอบการขอโอนกิจการประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการ มีดังนี้

ซึ่งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

“ มาตรา ๑๖ ” ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

พระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

“ข้อ ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการประปาและ การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำให้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา”

“ข้อ ๑๖ กิจการประปา หมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการ”

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนกิจการประปามาบริหาร หากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เห็นชอบแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ก็จะได้ทำเรื่องขออนุมัติยกเว้นระเบียบต่อไป จึงนำเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทุกท่าน ได้โปรดพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ หมู่ ๕ ต่อไป

นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในการบริหารกิจการประปาของบ้านคูสระ หมู่ที่ ๗ ซึ่งให้บริการทั้งสามหมู่บ้านผู้ใช้น้ำประมาณ ๑,๐๐๐ ราย ซึ่งปัญหาจากการสูบน้ำผิวดิน เมื่อฤดูแล้งมีน้ำจากแหล่งผลิตน้อย เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ผู้ใช้น้ำจึงเจาะบาดาลใช้เองซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ ทางกองช่างได้ดำเนินการสำรวจและเช็คระบบต่างๆของระบบประปา /กองช่าง... สภาบางส่วนยังพอใช้งานได้แต่ในบางส่วนก็ต้องมีการเปลี่ยนและซ่อมแซม คือระบบท่อถึงสูงมีการฝุกร่อน ซึ่งถ้าจะซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำ อยู่ที่ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปดูแลได้ จึงได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อขอโอนกิจการประปามาอยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

นางสุตาพร อำไพ ในการพิจารณารับโอนกิจการประปา หมู่บ้านเข้ามาอยู่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขอยกเว้นระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการประปาฯ ต้องมีรายละเอียดและเอกสารประกอบหลายอย่าง ขอให้สมาชิกทั้งสามหมู่บ้านได้ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่

นายศิลป์ชัย แวนแก้ว ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และคณะ ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายไว้ และกระผมได้นำเรียนปัญหาของชุมชนบ้านคูสระให้ท่านได้ทราบ ท่านได้หยิบเอาปัญหาของชุมชนบ้านคูสระ มาสู่การแก้ไข กระผมจึงขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาประปาของชุมชนบ้านคูสระ ส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆเราก็ต้องช่วยกันดำเนินการ

นายทองพูล จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ทางกองช่างได้รายงานผลการสำรวจระบบประปาบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จะสามารถใช้ได้เลย หรือต้องซ่อมแซมอีกหลายส่วน ซึ่งเกิดข้อสงสัยว่า ๑๖๐,๐๐๐ นี้จะเพียงพอหรือไม่ ขอให้ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงเพิ่มเติม และทางบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ มีความต้องการที่จะขอขยายเขตการใช้น้ำขอให้ทางกองช่างได้ช่วยดูแลด้วยครับ

นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย ตามที่ทางกองช่างได้รายงานเกี่ยวกับการสำรวจระบบประปา ของหมู่ที่ ๕ เป็นการประมาณการแบบคร่าวๆ ยังไม่รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบสุข เป็นเพียงการประมาณการระบบท่อที่จะเชื่อมต่อไประบบ ปัจจุบัน เรื่องที่ทาง บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ขอยายเขตการใช้ใช้นั้น ทางกองช่างได้ขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม แต่ทางท่านผู้นำ ได้ขอชะลอไว้ก่อน

นายกฤษณ์ รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ตามที่กองช่างได้รายงานผลการสำรวจ ซึ่งกระผมได้ร่วมในการสำรวจด้วย ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้คือระบบท่อดังสูง ส่วนระบบท่ออื่นๆสามารถที่จะซ่อมแซมได้ และสามารถเชื่อมต่อระบบท่อเดิมได้ ที่ประมาณการนั้นคือเป็นระบบท่อดังสูง

ประธานสภา /ประธานสภา...
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมก่อนลงมติหรือไม่ ถ้าท่านใดจะอภิปรายเชิญยกมือเสนอครับ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปา บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปา บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานที่ประชุมงดออกเสียง)

๔.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

ประธานสภา ต่อไปเป็นเรื่องการพิจารณาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญท่านนิติกร ได้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร แสงไสย เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔๗ หมวด ๘

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่สภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ส่วนวิธีการเลือก ส่วนวิธีการเลือกให้เป็นไปตามข้อ ๑๐๗ ในกรณีที่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อให้สมาชิกหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน การเสนอชื่อเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม จึงเรียนต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อระเบียบที่เสนอข้างต้นต่อไปครับ

ประธานสภา

ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกสภา อบต. และจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คนเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับ

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว

ผม นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายบรรจง หินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ

ประธานสภา

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายทองพูล จันทะพันธ์

ผม ทองพูล จันทะพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง นายบรรจง หินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑ ครับ

นายอุดม ภูนุภา

ผม นายอุดม ภูนุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง นายบรรจง หินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑ ค... /นายอุดม...

นางเบญญาภา รัตนวัน

ดิฉัน นางเบญญาภา รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ นายอิสระ บัวส่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ

ประธานสภา

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายบุญชัย นนทวงษ์

ผม บุญชัย นนทวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๘ ขอรับรอง นายอิสระ บัวส่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ครับ

นายอุดม ภูนุภา

ผม นายอุดม ภูนุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง นายอิสระ บัวส่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ครับ

นายบุญชัย นนทวงษ์

ผม นายบุญชัย นนทวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นายสมาน รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครับ

ประธานสภา

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายทองสุรีย์ จันทะพันธ์ ผม นายทองสุรีย์ จันทะพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๙
ขอรับรอง นายสมาน รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๗ ครับ

นายถาวร แว่นแก้ว ผม นายถาวร แว่นแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๕ ขอ
รับรอง นายสมาน รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๗ ครับ

ประธานสภา มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อผู้ใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบละขอสรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเลือกในวันนี้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นายบรรจง หินกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๑
๒. นายอิสระ บัวส่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔
๓. นายสมาน รัตนวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๗

ประธานสภา ตามที่ได้คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้
คณะกรรมการทั้งหมดจำนวน ๓ ท่าน ซึ่งจะให้คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านได้คัดเลือก
ประธานและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมกันเองเมื่อได้ผู้ดำรงตำแหน่งแล้ว
แจ้งให้ประธานสภาทราบต่อไป

ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ปรึกษาหารือกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
นายสมาน รัตนวัน สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๗ เป็นประธานกรรมการ และ
นายอิสระ บัวส่อง สมาชิก อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๔ เป็นเลขานุการ ส่วนท่านบรรจง
หินกอง สมาชิก อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑ เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ
หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ผมขอสอบถามเรื่องงบประมาณ ในขณะที่สถานะทางภาคคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีงบประมาณหรือไม่ พอที่จะใช้จ่ายได้หรือไม่

น.ส.นันทน สุภาพ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ขณะนี้อยู่ในไตรมาสที่สองมีการ
จัดสรรงบประมาณเข้ามาบางส่วน ใช้ได้ในส่วนค่าตอบแทนและรายจ่ายประจำอื่น ๆ
ซึ่งทุกส่วนหากต้องการที่เบิกจ่ายหรือดำเนินในส่วนใดขอให้ขอให้ทำหนังสือ
สอบถามงบประมาณมาที่กองคลังก่อน ในส่วนท่านสมาชิกถ้าท่านมีความต้องการที่

จะทราบสถานทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ขอให้ท่านได้
แจ้งล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลและเอกสารไว้ให้ทั้งหมดค่ะ

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ที่กระผมได้สอบถามนั้นเพื่ออยากทราบเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
ถ้าหากพอมีงบประมาณขอฝากท่านนายก ได้ทำเพื่อชุมชนซึ่งงบประมาณตกไปสู่
ชุมชนน้อย ซึ่งบางครั้งมีงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น นานๆ
ครั้งถึงจะมี ซึ่งปัญหาถนนนอกชุมชนในเส้นต่างๆ มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิตเกษตรกรรมถ้าหากถนนสะดวกเป็นปัจจัยให้ต้นทุนลดลง ถ้าหากถนนชำรุดไป
มาไม่สะดวก ทั้งรถไถรถเกี่ยวก็จะเพิ่มราคา ทำให้ต้นทุนสูงมาก จึงขอให้ท่านนายก
ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในส่วนนี้ด้วย

อีกเรื่อง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างจะสังเกตได้ว่าอายุการใช้งานไม่ได้ไม่นาน ก็ชำรุด ซึ่งคุณภาพของถนนจะสื่อ
ถึงคุณภาพของการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ของเรา ถ้าหากคุณภาพ
งานดีชาวบ้านก็จะมององค์การบริหารส่วนตำบลได้ไปในทิศทางที่ดี จึงขอฝาก
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกำกับการทำงานของ
ผู้รับจ้าง ให้เป็นตามแบบแปลน

นางเบญญาภา รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ขอแจ้งถึงปัญหาที่บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ ที่กำลังประสบ
ปัญหาอยู่ในขณะนี้คือปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนซึ่งมีปัญหา ทางช่างได้ออกไปดู
แล้วไม่ให้ใช้ไฟส่วนกลาง ให้ใช้จากหม้อไฟของชาวบ้าน แต่ทางชาวบ้านไม่ให้ใช้ เลย
เกิดปัญหาขึ้นมา จึงขอให้ท่านได้นำไปหาเงินแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับทางบ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ ด้วยค่ะ

นางสุตาพร อำไพ ในการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ไม่สามารถ
เบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในชุมชนได้ แต่ถ้าทางหมู่บ้านใช้กระแสไฟฟ้าจากหม้อของ
ทางการไฟฟ้า อาจจะเป็นการลักใช้กระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางหมู่บ้านจะต้อง
ใช้กระแสไฟฟ้าของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง แล้วทางหมู่บ้านจะใช้งบประมาณ
ส่วนกลางของหมู่บ้าน ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ จะ /ส่วนกลาง...
และให้ทางกองช่างไปดำเนินการให้

นายสมาน รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ใน
วาระอื่นๆ นี้ กระผมขอแนะนำเรียนถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน บ้าน
คูสระน้อย หมู่ที่ ๗ เริ่มต้นทาง อบต.ได้ ได้ตั้งงบประมาณ ในการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างให้ ๗ จุด ซึ่งทางการไฟฟ้ามาดำเนินการติดตั้งให้ ซึ่งทางหมู่บ้านเป็น

ผู้ดำเนินการวางแผนติดตั้ง ใน ๗ จุดนั้นยังไม่ทั่วถึง ทางหมู่บ้านจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งเดิมทางการไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณให้ แต่ในขณะนั้น ทาง อบต.ไผ่ ยังไม่มีการดำเนินการในการซ่อมแซม ช่วงหลังมานี้มีการขยายและได้ขอความอนุเคราะห์ ทาง อบต.ไผ่ ซึ่งรวมแล้วประมาณ ๒๐ จุด สว่างรอบหมู่บ้าน ทางการไฟฟ้าจะมีหม้อแปลงมาควบคุมการใช้ หากใช้เกินกำหนดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกครั้งเร็ว ต่อมาเมื่อมีความต้องการซ่อมแซม หรือเสริมบางจุด เป็นหน้าที่ของ สมาชิก อบต.ที่จะต้องประสานกับ ทาง อบต. ส่วนที่เหลืออาจจะขอความร่วมมือกับชาวบ้านโดยใช้กระแสไฟจากหม้อของชาวบ้าน แล้วช่วยกันจ่ายคนละเล็กคนละน้อย แล้วต่อทางการไฟฟ้าห้ามขยายเขต เลยเกิดปัญหา ทางชุมชนคนละน้อย เลยช่วยกัน แล้วขอให้ทางกองช่างได้ซ่อมแซม ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณ ส่วนกลางของหมู่บ้าน และทางสมาชิกเราต้องเป็นผู้ประสาน และเสียสละบ้าง ในบางส่วนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน

เรื่องการขอโอนกิจการประปา กระทบจิตใจและขอขอบคุณแทนพี่น้องชุมชนบ้านคูสระที่ท่านนายกและทีมงานได้ใส่ใจปัญหาของชุมชนคูสระ ซึ่งระบบประปา หมู่ที่ ๕ ก่อนนั้นเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งทางหมู่ที่ ๕ ได้ขอกรมอนามัยพอที่จะบูรณาการใหม่ ส่วนในเรื่องของเอกสาร ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกัน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่กำลังจะได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญ ที่ได้เห็นขอรับโอนกิจการประปาของ หมู่ที่ ๕ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในการขอยกเว้นระเบียบต่อไป

ประธานสภา

ถ้าหมู่บ้านมีความต้องการที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม และชาวบ้านยินยอมให้ใช้กระแสไฟของตนเอง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะมีอุปกรณ์ให้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย

เรียนท่านประธานสภา ในการที่จะขอเพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ต้องแจ้งความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละจุด และมีการทำประชาคมหมู่บ้านและความยินยอมให้ใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งทางกองช่างจะกำหนดให้แต่ละหมู่บ้าน หมู่ละ ๕ ชุด เพื่อเป็นการกระจายให้ทั่วถึง และในการแจ้งซ่อม ขอให้ท่านได้เข้ามาเขียนคำร้องด้วยตัวเอง ซึ่งจะได้แจ้งกับผู้รับผิดชอบโดยตรงจะได้ทราบปัญหา และออกไปแก้ไขได้ถูกจุดและมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซม

นายทองพูน จันทะพันธ์

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการขยายระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน
ขยายเขตจะต้องดำเนินการอย่างไร จะต้องทำเรื่องเสนอถึงหน่วยงานไหน

/นายทองพูน...

นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย ในเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้า ท่านจะต้องสำรวจความต้องการว่ามีกี่จุด มีความต้องการที่จะขยายไปเส้นไหน มีการประชุมเสนอความต้องการของชาวบ้านหรือผู้ใช้ไฟ การดำเนินการในงานหลักจะเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า ส่วนงานย่อย องค์กรการบริหารส่วนตำบลไผ่ สามารถดำเนินการได้ ปัญหาคือ บางสายจะขึ้นอยู่ในการดูแลของการไฟฟ้า ประมาณการก็จะขึ้นอยู่กับการไฟฟ้า

ประธานสภา มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องใดที่จะสอบถามอีก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในวันนี้ จึงต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณา มาร่วมประชุมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ **เบญญาภา รัตนวัน** ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเบญญาภา รัตนวัน)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่

ลงชื่อ **สวาท หงษ์อินทร์** ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสวาท หงษ์อินทร์)
ประธานสภา อบต.ไผ่